

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล  
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2559  
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัคร  
สอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และประกาศ  
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ตามความ  
ต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย) ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้ประมวลผลการประเมิน  
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ 4200001 ไปศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์  
หรือกฎหมาย ตามสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐเกาหลี  
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น หรือเครือรัฐออสเตรเลีย  
จำนวน 1 ทุน

ได้แก่ เลขประจำตัวสอบ 591200151 นางสาวสิปง ฉายศิลป์รุ่งเรือง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนปฏิบัติ ดังนี้

1. ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. พร้อมทั้งนำรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป ไปด้วย

2. ไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและอนามัย จำนวน 2,000 บาท

ผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ไปรายงานตัว หรือไปรายงานตัวแล้วไม่ไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัย จากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ตามวัน เวลาที่กำหนด โดยมีได้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว่า สละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้

อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

1. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่ำกว่า 3.50
2. ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
3. หลีกเลียง หรือพยายามหลีกเลียงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

(นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์)

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ศิริพร ทรัพย์มาตีกุล

(นางศิริพร ทรัพย์มาตีกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ